

แอดว๊อง ทรัพย์สินกรอรรวมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...สพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556... ● ช่างแกว...นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าว "สืบพรรณไม้ เกิดให้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 7 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานสืบพรรณไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงครองถวัลย์พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เติมหอพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมหม่อนไหม สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และกลุ่มวิสาหกิจสัมพันธ์ และการต่างประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้นำเสนอวิทยากรภายใต้แนวคิด "ในอ้อมกอดแห่งพระกรุณา ออบอุ่นโอป่า ในบ้านของเรา"... ● เรื่องดีๆ...นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย ว่า คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางการบริหารจัดการยางในสต็อกของโครงการจำนวน 210,000 ตัน ว่า จะไม่มีการระบายออกสู่ตลาดโลก แต่จะใช้วิธีการนำยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยได้มอบหมายให้องค์การสวนยาง (อสย.) หรือร่วมกับภาคเอกชน และจัดทำแผนการบริหารจัดการยางในสต็อกมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ภายในประเทศ และวิธีการดำเนินการนั้นก็กำหนดกรอบไปว่าต้องไม่กระทบกับราคาขายในตลาด ทั้งนี้ นอกจากที่ อสย. จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการสต็อกยางแล้ว จะมีการสรุปสถานการณ์ยางพาราของไทย รวมถึงสถานการณ์ทางการเงินของการดำเนินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรฯ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (ก.น.ย.) เพื่อพิจารณาด้วย... ● นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า จากการที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำรวจวัชพืชพร้อมเครือข่ายสำรวจวัชพืชกว่า 400 คน ได้ติดตามตรวจสอบการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พบว่า ปัญหาปุ๋ยปลอม สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชปลอม และเมล็ดพันธุ์พืชเสื่อมคุณภาพส่วนใหญ่หลุดรอดไปสู่เกษตรกรโดยมีพ่อค้าเร่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ และขายโดยตรงให้กับเกษตรกรในราคาถูก หากซื้อปริมาณมากจะมีของแถม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และมีการให้สินเชื่อด້วย... ● นส.พ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" โดยนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 กล่าวรายงานฯ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลนักผสมเทียมและหน่วยผสมเทียมดีเด่น ณ โรงแรมกิจตรงวิลลีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี... ● นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้หลากหลายขนาดบ่อตามแต่ศักยภาพของน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ และความต้องการใช้น้ำของประชาชน ทำให้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่กำหนดไว้เดิมฉบับละ 500

บาท ในทุกขนาดบ่อไม่เหมาะสมกับสถานะของผู้ใช้น้ำบาดาลตามความเป็นจริง... ● นางณมล พนวงค์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเครือตัญเยียนไทย ครบรอบ 48 ปี โดยมี นายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครือตัญเยียนแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ชุมชนสหกรณ์เครือตัญเยียนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดงานภายใต้หัวข้อ "รวมพลังดวงใจเครือตัญเยียนไทย ครบรอบ 48 ปี" มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และเพื่อน้อมรำลึกถึงวันก่อตั้งของขบวนการสหกรณ์เครือตัญเยียน... ● ปิดท้ายข่าว...ชาวบ้านสุราษฎร์ธานี ผ่ากรมเขย นายอำพล ลิ้มคำ ป่าไม้แพร์ รุ่น 28 หัวหน้าหน่วยคั้นน้ำสุราษฎร์ธานี เป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยความจริงใจและรอยยิ้ม ขอปรบมือดังๆ ให้ครบถ้วน ผ่าให้ ทิ้งหม้อพิศ หัวเมืองแก้ว ช่วยส่งเสริมด้วยครบถ้วน... ● วันก่อน นายพิทยา แววุฒินันท์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าเขาภูหลวง ต.อุดมสม อ.วังน้ำเขียว จ.ชัยภูมิ ลุยปราบปรามจับกุมผู้ลักลอบขนวนการตัดไม้พะยุง ได้ไม้ของกลาง 100 ท่อน หน้าโรงพยาบาลพุทธโฆสง จ.บุรีรัมย์ ยึดไม้พะยุง 891 ท่อน ชุกซ่อนในโกดังเลขที่ 104 หมู่ 1 ถนนราชสิมา-โชคชัยหนองบัวคาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และโกดังเลขที่ 129/124 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พบไม้พะยุงประมาณ 300 ตัน รวมมูลค่า 1,000 กว่าล้านบาท ฮัลโหล...ทิ้งไว้เชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้หนัก จะได้หลายจำขิ้นเปล่อยไว้เดี่ยวจะไม่ป่าให้ลูกหลานดู...ช่วย... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ดะระสาน
Prasert_tarasana@yahoo.com